



คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เพิ่มเติม

ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับอำเภอ (คจพ.อ.)
และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบาย
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นำไป
สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ภายใต้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยเพิ่มเติมผู้แทน
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นกลไกขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย กรรมการ
๒. สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอ กรรมการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๗๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี